

Số: /KH-UBND

Hoàng Việt, ngày tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thực hiện Công văn số 1774-CV/HU, ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Lãng về xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng uỷ xã Hoàng Việt được giao xây dựng kế hoạch tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến đối với Đồng chí **Hoàng Văn Hưng**, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Pò Pheo, xã Hoàng Việt gương mẫu, chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác. Nhất là trong việc nâng cao chất lượng vườn Hồng, sản phẩm Hồng Vành khuyên của hộ gia đình, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ủy ban nhân dân xã Hoàng Việt xây dựng kế hoạch tuyên truyền nêu gương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và hiệu quả thiết thực của việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, để phong trào thi đua thực sự trở thành sức mạnh, động lực to lớn, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, nhà nước.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu:

Công tác tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến với Đồng chí **Hoàng Văn Hưng**, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Pò Pheo, xã Hoàng Việt phải đúng thực chất, hiệu quả tạo sự lan tỏa tích cực, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động và nhân dân trong toàn xã tiếp tục nâng cao nhận thức, vị trí vai trò, ý nghĩa to lớn và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng những gương điển hình tiến tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP, HÌNH THỨC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

1. Nội dung tuyên truyền:

-Tuyên truyền tấm gương đồng chí Hoàng Văn Hưng; Bí thư chi bộ, trưởng thôn Pò Pheo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gương mẫu, chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác.

- Tuyên truyền các biện pháp nâng cao chất lượng vườn Hồng, sản phẩm Hồng Vành khuyên của hộ gia đình đồng chí Hoàng Văn Hưng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

2. Biện pháp tuyên truyền

Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học Bác cách “nêu gương” là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống; trở thành cốt cách, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tuyên truyền, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến đối với cá nhân đồng chí Hoàng Văn Hưng; Bí thư chi bộ trưởng thôn Pò Pheo về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; họp thôn,... Biên soạn tin bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, đài truyền thanh xã thông qua các chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Học tập theo Bác”.

Tích cực đăng tải/phát sóng các tin, bài viết, phóng sự phản ánh hoạt động, giới thiệu gương điển hình, các mô hình, cách làm hay của đồng chí Hoàng Văn Hưng trong công tác nhiệm vụ được giao và mô hình kinh tế hay cách làm tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình với mô hình trồng hồng vành khuyên.

3. Giải pháp thực hiện tuyên truyền

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấm nhuần quy định về "nêu gương"; thể hiện việc nêu gương toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không sa vào chủ nghĩa cá nhân, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không bị lợi ích vật chất cám dỗ, không bị chi phối bởi "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ". Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng; tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo"; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động đúng như theo tinh thần của Kết luận số 01-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 18/5/2021: "Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Từ việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên hướng tới việc xây dựng tập thể nêu gương, đơn vị nêu gương để từng bước lan tỏa giá trị của người cán bộ, đảng viên và của tổ chức đến với quần chúng nhân dân.

Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của cá nhân đồng chí Hoàng Văn Hưng; Bí thư chi bộ, trưởng thôn Pò Pheo lồng ghép nội dung, tiêu chí vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhất là trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định những yếu tố cần bồi dưỡng để trở thành điển hình tiên tiến, tạo điều kiện hỗ trợ vật chất, tinh thần để các nhân tố phát huy hết khả năng, sáng tạo; đồng thời, có biện pháp cụ thể khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước hoàn thiện, bồi dưỡng, phát triển trở thành tấm gương lan tỏa trong địa phương; đồng thời, các điển hình tiên tiến phấn đấu cá nhân đồng chí Hoàng Văn Hưng trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc trong địa phương, của huyện và trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả và xác định khả năng phát triển của gương điển hình, mức độ ảnh hưởng của gương điển hình từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện.

Tổ chức đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và mức độ phấn đấu, lan tỏa của gương điển hình tiên tiến để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng; tổ chức tôn vinh,

học tập và nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực phù hợp với thực tiễn của địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền - Tuyên truyền mở rộng bằng nhiều hình thức như: Trang thông tin điện tử xã, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan; tuyên truyền thông qua việc ứng dụng trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook,...

Tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến thông qua hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hoá – xã hội:

Phối hợp hướng dẫn thực hiện kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Tổ chức phát động và tổ chức các phong trào thi đua, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

Xây dựng các tin, bài thực hiện tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn sâu rộng trên địa bàn xã.

2. Công chức địa chính phụ trách nông, lâm nghiệp:

Tham mưu xây dựng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nội dung kế hoạch.

Phối hợp, hỗ trợ đồng chí Hoàng Văn Hưng trong việc nâng cao chất lượng vườn Hồng, sản phẩm Hồng Vành khuyên của hộ gia đình.

Tham mưu tổ chức các Hội nghị tọa đàm, giao lưu, trao đổi, tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm của đồng chí Hoàng Văn Hưng trong mô hình chăm sóc cây hồng vành khuyên

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị- xã hội:

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò chủ động, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

4. Hội đồng thi đua khen thưởng xã

Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

Tổng hợp, đề xuất, xem xét đề nghị chủ tịch UBND xã khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân là tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa tại địa phương.

5. Cá nhân đồng chí Hoàng Văn Hưng; Bí thư chi bộ, trưởng thôn Pò Pheo

Tiếp tục phát huy tính gương mẫu, chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác, có tinh thần tự lực, sáng tạo sáng tạo sản xuất tạo ra các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, UBND xã trong việc tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến thông qua hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm của đồng chí trong việc nâng cao chất lượng vườn Hồng, sản phẩm Hồng Vành khuyên của hộ gia đình của đồng chí Hàng Văn Hưng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tiếp tục từng bước hoàn thiện, bồi dưỡng, phát triển trở thành tấm gương lan tỏa trong địa phương; phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc trong địa phương, của huyện và trên địa bàn tỉnh được người dân đồng tình ủng hộ và tích cực noi theo ương điển hình tiên tiến.

Trên cơ sở kế hoạch này, đề nghị và yêu cầu các ban ngành đoàn thể xã; công chức có liên quan, đồng chí Hoàng Văn Hưng và Hội đồng thi Đua khen thưởng xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Các tổ chức CT- XH xã;
- Hội đồng TĐKT xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Âu Hồng Ngân